

สาส์นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



สวัสดีครับ พี่น้องชาวสาธารณสุขพิจิตรทุกท่าน

ปีงบประมาณ 2567 เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 แล้ว เป็นช่วงเวลาของการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายทั้งในระดับกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพที่ 3 และนโยบายของสาธารณสุขพิจิตร ซึ่งมีผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพิจิตร โดยนโยบายของสาธารณสุขพิจิตร ทั้ง 6 ประเด็น ได้แก่ **พิจิตรรอบรู้** รู้ลึกประชาชนมีความรู้ในโรคที่สำคัญ เช่น STROKE, STEMI และ CA เป็นต้น และเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉิน การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น รู้จริง ส่งเสริมความรู้และการใช้อย่างสมเหตุผลในชุมชน การสื่อสารรอบด้าน Health literacy ทีม Care D+ จัดการความเสี่ยง

และเรื่องร้องเรียน และพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลประชาชน **พิจิตรแข็งแรง** ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในทุกกลุ่มวัย และการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์อย่างเป็นระบบ ทั้งถึงและเท่าเทียม พัฒนาระบบการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงยา **พิจิตรก้าวหน้า** ดำเนินการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็น Smart Hospital สู่วิทยาศาสตร์ในฝัน และพัฒนาระบบบริการ One province one hospital **พิจิตรมั่นคง** มีความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมการมีสุขภาพจิตดี มีความสุข และมุ่งมั่นในการแก้ไข ขชจัดภัยยาเสพติด **พิจิตรมั่นคง** มีการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการผลิต-ใช้-บำบัด-นวดสมุนไพร สนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยของจังหวัด ให้ผักปลอดภัยปราศจากพิษจากชุมชน เป็นวัตถุดิบหลักในโรงพยาบาลมากขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการ และ**พิจิตรสร้างสุข** บุคลากรมีความก้าวหน้าในทุกระดับ มีทีม Care D+ มีการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพระดับจังหวัด ที่กล่าวมาเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา บุคลากรสาธารณสุขพิจิตรทุกคน ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำและร่วมพัฒนางานสาธารณสุขของจังหวัดพิจิตรไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรครับ

วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ที่ท่านอ่านอยู่ขณะนี้เข้าสู่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2567) เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุข มุ่งหวังให้วารสารฉบับนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ และรวบรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ผมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการเสนอแนะให้ผลงานวิชาการที่ดีมีมาตรฐาน และขอขอบคุณกองบรรณาธิการทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสารฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระที่น่าเสนอสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรสาธารณสุขพิจิตรต่อไป

นายวิศิษฐ์ อภิลิธีวิทยา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บรรณาธิการแถลง



วารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 ได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิชาการ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงของผู้สูงอายุในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาบ

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และ 5) ประสิทธิภาพจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดในโรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร

ในนามของกองบรรณาธิการวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ขอขอบคุณผู้ส่งบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการสละเวลาอ่าน และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ของบทความ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาผู้อ่านสามารถอ่านหรือสืบค้นได้จากวารสาร “วิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” ทั้งในส่วนที่เป็นฉบับรูปเล่มนี้ และจากเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากทุกท่านสืบไป

(ดร.ธานี โชติกคาม)
บรรณาธิการ